



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่
วัน ศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญมา เรือนคำจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	บุญมา เรือนคำจันทร์
๒	นายกลั่นกอง เชื้อคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	กลั่นกอง เชื้อคำ
๓	นายสุทธิพร สุภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สุทธิพร สุภา
๔	นายมณฑิธร สมร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	มณฑิธร สมร
๕	นายอินทร บัวคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	อินทร บัวคำ
๖	นางสุกัญญา มะลิแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สุกัญญา มะลิแก้ว
๗	นายสุรพัศ วรรณะศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สุรพัศ วรรณะศรี
๘	นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	สมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
๙	นายพิจิตร บัวผัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	พิจิตร บัวผัน
๑๐	นายประสงค์ สุก่า	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ประสงค์ สุก่า
๑๑	นายยิ่งยง จำรัสศรีไพร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	ยิ่งยง จำรัสศรีไพร
๑๒	นายเอกภาค จันทรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒	เอกภาค จันทรา
๑๓	นายณัฐพล รินแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ณัฐพล รินแก้ว
๑๔	นายอาจหาญ จตุรพรไพโร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	อาจหาญ จตุรพรไพโร
๑๕	นายชนะกิจ อัครเดชไพบูลย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	ชนะกิจ อัครเดชไพบูลย์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล ปัญญา	นายอำเภอฝาง	ชัชวาล ปัญญา
๒	นายพงศธร ธีรบดี	ท้องถิ่นอำเภอฝาง	พงศธร ธีรบดี
๓	นายบุญทา จันทรา	นายก อบต.ม่อนปิ่น	บุญทา จันทรา
๔	นายชัยณรงค์ ใจแปง	รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น	ชัยณรงค์ ใจแปง
๕	นางสาววิญญา เปารีบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	วิญญา เปารีบุตร
๖	นางสาวจิรภัทร ศรีใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	จิรภัทร ศรีใจ
๗	นางสาวอรพิน ดวงดำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	อรพิน ดวงดำ
๘	นายวสันต์ ศรีสนอง	นิติกรชำนาญการ	วสันต์ ศรีสนอง

รายชื่อผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร	-	รังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร
๒	นายสวัสดิ์ สุกีน	-	สวัสดิ์ สุกีน
		-	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว) เรียนเชิญท่านนายอำเภอฝาง จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป (ประธานในที่ประชุม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง)

เรียนท่านนายอำเภอฝาง นายชัชวาล ปัญญา นายพงศธร ธีรบดี ท้องถิ่นอำเภอฝาง คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตอ่านประกาศอำเภอฝาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก

“ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น



พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นายอำเภอฝาง จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายอำเภอฝางเปิดการประชุมเป็นลำดับต่อไป เรียนเชิญครับ

นายชัชวาล ปัญญา , นายอำเภอฝาง

กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เริ่มขึ้นโดยเร็ว จึงต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรกในวันนี้

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครบตามจำนวนที่พึงมีได้ตามกฎหมาย ทั้งหมดจำนวน ๑๕ คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเลือกตั้งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ถือเป็นกลไกการบริหารที่สำคัญของประเทศในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ในวันจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นตามลำดับ และเป็นองค์กรการพัฒนาของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีที่กระผมอยากจะเห็นความสำเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน จึงอยากจะฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน โดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายอันสูงสุดในการทำงาน และขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้พระราชทานในกับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะพัฒนาถาวรอยู่ได้ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”

ได้เวลาอันเหมาะสมและเป็นการสมควรแล้ว กระผมขออนุญาตเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก ณ บัดนี้

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว) กราบเรียนท่านนายอำเภอฝางประธานที่ประชุม ท้องถิ่นอำเภอฝาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว) ขอขอบคุณประธานที่ประชุมท่านนายอำเภอฝางที่ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก ลำดับต่อไปกระผม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว เรียนเชิญผู้ที่อาวุโสที่สุดในที่ประชุมแห่งนี้ได้มาทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว คือ นายสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ มาทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว เรียนเชิญครับ



ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) นำกล่าวคำปฏิญาณตน

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) กราบเรียนท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่น
อำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินทุกท่าน
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินชั่วคราว
ขอให้สมาชิกทุกท่านยืนขึ้นต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณ ดังนี้

“ข้าพเจ้า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
หมู่ที่ ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

ระเบียบวาระที่ ๒ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ การเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อครับ

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน รักษาการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว)
กราบเรียนประธานสภา ท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่อนปิน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ ระเบียบ
วาระที่ ๒ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อที่ ๘

“ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่
ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

ลำดับต่อไปเรียนเชิญนิติกรชำนาญการ กล่าวระเบียบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ



นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา ท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ตามที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว ได้อ้างถึงระเบียบกรณีวิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมขอเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยใน ข้อที่ ๑๔

“ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) กราบเรียนท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาเพื่อเสนอให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านสุภัญญา มะลิแก้ว

นางสุภัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา นายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุภัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอชื่อ นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ผู้รับรองการเสนอชื่อ

ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒

ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๕

นายสมศักดิ์ เกื้อการุณวงศ์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ชั่วคราว) มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพื่อเสนอให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ หากไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเลือก นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ นายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๓ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ด้วยคะแนนเสียง

- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | ๑๔ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | - | เสียง |

กระผมขอพักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ๑๕ นาที เพื่อให้ท่านนายอำเภอประธานที่ประชุมแต่งตั้งคำสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

- พักการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ๑๕ นาที -



นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กราบเรียนท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสนอให้กระผมได้รับเกียรติเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นแห่งนี้ ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๑ เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

๓.๒ เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญนิติกรชำนาญการกล่าวรายละเอียดคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญครับ

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา ท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ สำหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตามระเบียบวาระที่ ๓ ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แต่สำหรับการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หากไม่ประสงค์ที่จะเลือกจากสมาชิกสภาสามารถเลือกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งแทนได้ครับ สำหรับการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาครับ มีผู้เสนอชื่อ มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน หากมีผู้เสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว)

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว)

กราบเรียนประธานสภา ท่านนายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น (ชั่วคราว) ตามที่ท่านนิติกรชำนาญการได้กล่าวเรื่องของระเบียบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กระผมและท่านนิติกรชำนาญการได้กล่าวถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ข้อที่ ๘ และข้อที่ ๑๔

“ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัด



จำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดท้ายกัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

“ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านสามารถเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรได้รับเลือกให้เป็นรองประธานและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตามความเหมาะสม เรียนเชิญครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อที่ ๓.๑ เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาแห่งนี้เพื่อให้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรียนเชิญท่านกลั่นกรอง เชื้อคำ

นายกลั่นกรอง เชื้อคำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒

กราบเรียนประธานสภา นายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายกลั่นกรอง เชื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๒ ขอเสนอชื่อ นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้รับรองการเสนอชื่อ

ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายชนะกิจ อัครเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพื่อให้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ หากไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเลือก นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ นายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ด้วยคะแนนเสียง

- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | ๑๔ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | - | เสียง |



บัดนี้ที่ประชุมแห่งนี้ได้เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญท่านเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๑๒ ประจำตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อที่ ๓.๒ เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาแห่งนี้เพื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา นายอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอฝาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๔ ขอเสนอชื่อ นายพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ผู้รับรองการเสนอชื่อ

ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๗

ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๘

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ หากไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเลือก นายพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ นายพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นชอบ	๑๔	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
- งดออกเสียง	-	เสียง

บัดนี้ที่ประชุมแห่งนี้ได้เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญท่านพิจิตร บัวผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ที่ ๙ ประจำตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทำการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา ท้องถิ่นอำเภอฝาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระเบียบวาระที่ ๔ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญการประชุมซึ่งตาม พรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๓

“มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ นายอำเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ”

ซึ่งการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามีการกำหนดสมัยการประชุมสภาออกเป็น ๔ สมัยของการประชุม กระผมขอเรียนชี้แจงในเรื่องของข้อกฎหมายในเบื้องต้น ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรียนเชิญนิติกรชำนาญการ

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ประชุมสภาแห่งนี้ได้ทำการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตชี้แจงอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่ยกเลิกหรือยุบสภาท้องถิ่นหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
- (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
- (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
- (๖) อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้”

“ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นำความในข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม



กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลำดับ”

“ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
- (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
- (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
- (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
- (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
- (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
- (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกระทำการอื่นตามที่ประธาน สภาท้องถิ่นมอบหมาย

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ”

และการกำหนดสมัยการประชุมตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นกล่าวมา พรบ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

- (๑) การประชุมสามัญ
- (๒) การประชุมวิสามัญ”

“ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”

**นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น**

ระเบียบวาระที่ ๔ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือท่านสมาชิกผู้เกียรติทุกท่าน ในการกำหนดสมัยสามัญการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอแนะเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ การกำหนดการประชุมได้มีการกำหนดการประชุมเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งก่อนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ใช้กำหนดการประชุมเดิมที่ได้มีการกำหนดไว้เมื่อครั้งก่อน ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

มีสมาชิกท่านใดต้องการที่จะเสนอแนะอีกหรือไม่เรียนเชิญครับ หากไม่มีให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเดิมให้สมาชิกได้รับทราบครับ เรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยณรงค์ ใจแปง , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กราบเรียนประธานสภา ท้องถิ่นอำเภอฝาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น การประชุมเมื่อครั้งก่อน “การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๔” มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญที่ ๑ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๓ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการกำหนดการประชุมเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ มีดังนี้ ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการกำหนดการประชุมอยู่ ๔ สมัย ระยะเวลาในการจัดการประชุม ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง วันที่ ๑๕ ของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม เดือนธันวาคม ท่านสมาชิกเห็นควรด้วยหรือไม่ หากมีสมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดการประชุมเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอให้ใช้ระเบียบกำหนดการเดิมที่ได้มีการกำหนดไว้ เพราะได้มีการเลือกวันเวลาที่เหมาะสมกับการจัดการประชุมมากที่สุด จึงอยากนำเรียนให้สมาชิกทั้งที่เคยดำรงตำแหน่งเดิมและผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ให้ทราบถึงวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ ว่ามีความเหมาะสมแล้วขอบคุณค่ะ



นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเรียนเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำการขอมติที่ประชุมครับ รายละเอียดการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญที่ ๑ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๓ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

สมัยสามัญที่ ๑ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๓ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยสามัญที่ ๔ ระยะเวลา ๑๕ วัน วันเริ่มสมัยประชุม วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคะแนนเสียง

- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | ๑๕ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | - | เสียง |

ระเบียบวาระที่ ๕ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียนเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกขึ้นมาเพื่อให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน รายละเอียดเรียนเชิญนิติกรชำนาญการ

นายวสันต์ ศรีสนอง , นิติกรชำนาญการ

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

“ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด”



“ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ”

“ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และ ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
- (๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร

ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา”

ดังนั้นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่ควรเกินเจ็ดคนสำหรับการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ท่านสมาชิกเห็นควรว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมควรมีทั้งหมดกี่ท่านครับ เห็นควรว่ามี ๓ ท่านเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียนเชิญท่านมณฑิธร สมร

นายมณฑิธร สมร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายมณฑิธร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๔ กระผมขอเสนอ นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้รับรองการเสนอชื่อ

ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑

ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๕

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สุกัญญา มะลิแก้ว

นางสุกัญญา มะลิแก้ว , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอเสนอ นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้รับรองการเสนอชื่อ

ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสุรพัศ วรรณะศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๗

ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายประสงค์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน อัจหาญ จตุรพรไพโร



นายอาจหาญ จตุพรไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔
กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุพรไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ กระผมขอเสนอ นางสาวศุภัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้รับรองการเสนอชื่อ ผู้รับรองท่านที่ ๑ นายสมศักดิ์ เกื้อการณวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๘ ผู้รับรองท่านที่ ๒ นายยิ่งยง จำรัสศิริไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีก จะมีอยู่ทั้งหมด ๓ ท่านที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คือ

๑. นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓
๒. นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑
๓. นางสาวศุภัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีก จะทำการขอมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕ เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นลงมติด้วยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้ ทั้งสามท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

๑. นายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓
๒. นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑
๓. นางสาวศุภัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖

ด้วยคะแนนเสียง

- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | ๑๒ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| - งดออกเสียง | - | เสียง |

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สมาชิกท่านใดต้องการที่จะปรึกษาหารือเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านสุทธิพร สุภา

นายสุทธิพร สุภา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพร สุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๓ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นครั้งแรก จึงอยากให้ทางสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านทั้ง ๑๕ ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามารับตำแหน่งและร่วมบริหารกับทางคณะผู้บริหาร จากนั้นไปการทำงานหรือการบริหารร่วมกับคณะผู้บริหารอยากให้สมาชิกทุกท่านและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันบริหารจัดการตำบลม่อนปิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ร่วมงานกันทั้งงานบริหาร งานภายนอก กิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกและผู้บริหารทราบข่าวสารอย่างทันทั่วทั้งที่ และอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ทำการแนะนำตัวให้สมาชิกท่านอื่นได้รู้จักครับ ขอขอบคุณครับ

**นายประสงค์ สุกำ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐**

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายประสงค์ สุกำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๐ เข้ารับตำแหน่งใหม่ครับ

นายยิ่งยง จำรัสศรีไพร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายยิ่งยง จำรัสศรีไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๑ เข้ารับตำแหน่งใหม่ครับ

นายเอกภาค จันทรา , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกภาค จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๒ ดำรงตำแหน่งเดิมและได้รับดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

นายอาจหาญ จตุรพรไพโร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายอาจหาญ จตุรพรไพโร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๔ ดำรงตำแหน่งเดิมครับ

นายชนะกิจ อัครเดชไพบูลย์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕

กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท้องถิ่นอำเภอฝาง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายชนะกิจ อัครเดชไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๕ เข้ารับตำแหน่งใหม่ครับ

นายณัฐพล รินแก้ว , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

กระผมนายณัฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๑๓ ดำรงตำแหน่งเดิมและได้รับดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจให้กระผมรับตำแหน่งประธานสภาแห่งนี้ และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านของทุกหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านของท่าน ที่ได้ให้ท่านมารับตำแหน่งอันทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ กระผมและสมาชิกทุกท่านก็จะได้ร่วมปฏิบัติงานให้ตำบลม่อนปิ่นเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ สิ่งใดที่ยากจัดทำให้ประชาชนตำบลม่อนปิ่นก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้นำมาปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกัน นำความรู้ความสามารถมาร่วมกันพัฒนาตำบลม่อนปิ่นไปด้วยกันนะครับ และพัฒนาร่วมกับคณะผู้บริหารท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขาธิการนายก ให้ตำบลม่อนปิ่นเจริญยิ่งขึ้นไป สำหรับเรื่องการแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แถลงนโยบายเพื่อให้ได้รับตำแหน่งและเพื่อให้การทำงานการบริหารของคณะผู้บริหารได้ดำเนินการต่อไป และเพื่อให้การทำงานระหว่างคณะผู้บริหารและทางสมาชิกสภาได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท่านนายกแจ้งมาว่าจะทำการแถลงนโยบายวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเรียนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ว่าต้องทำการเปิดขยายการประชุมเพิ่มเติมและต้องแจ้งเรียนให้ท่านนายกอำเภอเปิดการประชุมวิสามัญที่ ๓ ขึ้น จึงเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านให้มาประชุมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยวิสามัญครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป กระผมขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ครั้งแรก วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีขอขอบคุณครับ



ปิดประชุม

-

๑๖.๐๐ น.

(นายพิจิตร บัวผัน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินครั้งแรก วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุทธิพร สุภา)

(นายบุญมา เรือนคำจันทร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๓

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสุกัญญา มะลิแก้ว)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน หมู่ ๖

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินครั้งแรก วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล รินแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน